



3 กุมภาพันธ์ 2555

**กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อเนื่อง สร้างทักษะรู้จริงด้านเกษตรกรรม ควบคู่พัฒนาอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2555 นี้ ยังคงเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเกษตรกรรม 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน และหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ โดยในส่วนของหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรทั่วไปหรือบุตรหลานเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตหรือนอกเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5,500 ราย มีกำหนดระยะเวลาอบรม 4-6 เดือน โดยกิจกรรมของหลักสูตรดังกล่าวจะมุ่งเน้นพัฒนาการใช้ที่ดินตามชนิดพืชที่ปลูก และยกระดับการผลิตได้ตามความเหมาะสม เช่น การผลิตข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ตลอดจนเพิ่มเติมทักษะการวางแผนและการจัดการครัวเรือนเกษตรกร การสร้างเครือข่ายและประสานงานกับส่วนราชการ เพื่อเข้าถึงโอกาสของแหล่งทุนทางการเกษตร เป็นแรงสนับสนุนพัฒนากลุ่มของตนเองได้ ส่วนหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพยุคใหม่ มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่นักศึกษาที่เข้าศึกษาเกษตรกรรมในสถาบันอาชีวศึกษา หรือยุวเกษตรกรที่สมัครเข้า เรียนในสถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 200 ราย กำหนดระยะเวลาการอบรมประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะเป็นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มีอยู่เดิมในวิชาเกษตรกรรม แต่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดี เกิดความเชื่อมั่น และมีศักยภาพเพียงพอในการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม

นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ กำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น **ผู้มีใจรักที่จะเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม และยึดมั่นในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ จบ การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีเวลาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้เต็มเวลา ฯลฯ เพื่อเข้ารับการอบรมในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภูมิภาคต่างๆ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นเวลา 2 เดือน พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติในศูนย์ปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ อีก 4 เดือน เพื่อสร้างศักยภาพในการเรียนรู้สร้างต้นแบบในการทำอาชีพเกษตรได้สอดคล้องเหมาะสมกับพื้นที่รองรับ และที่สำคัญคือการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตเกษตรกรให้อยู่รอดและเกิดความภูมิใจ ก่อนลงรายละเอียดทางโครงการฯ จะมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าสู่อาชีพเกษตรกร หากผ่านการ

ประเมินทั้ง 3 ด้าน คือ ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการประเมินผลอาชีพจึงจะส่งเข้าสู่ที่ดินรายแปลง รายละเอียดไม่เกิน 5 ไร่ ต่อไป ซึ่งจะมีการประเมินผลการเข้าทำประโยชน์เป็นระยะทุก 3 เดือน และถ้าผ่านเกณฑ์จึงจะพิจารณาให้ทำกินแบบถาวรต่อไป ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2555 การสัมภาษณ์และคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1-10 มีนาคม 2555 และเปิดการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป